



ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง การกำหนดอัตราค่าปรับสำหรับการนำขยะอุตสาหกรรมออกไปบำบัดหรือกำจัด
ที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

เพื่อเป็นการคุ้มครอง ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน โดยให้ผู้ประกอบการโรงงานตระหนักถึงความสำคัญกับมาตรฐานการปล่อยของเสียมลพิษใด ๆ ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อความเดือดร้อนรำคาญรวมถึงความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับ โรงงาน และให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้วางนโยบายกำหนดอัตราค่าปรับสำหรับการเปรียบเทียบคดีกับ โรงงานที่มีการนำขยะอุตสาหกรรมออกไปบำบัดหรือกำจัด โดยวิธีการไม่เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกำหนดค่าปรับตามบัญชีอัตราค่าปรับแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

(นายอัสสระ โชติบุรการ)

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บัญชี 1 : สิ่งปฏิถุหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ทำประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)

หมวด 1 สิ่งปฏิถุหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

รายการ	อัตราค่าปรับ (บาท)
1. ทั้งสิ่งปฏิถุหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ในที่ สาธารณะหรือสถานที่ที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	20,000 – 200,000
2. ไม่มีใบอนุญาตนำสิ่งปฏิถุหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ออกนอกโรงงานแต่นำไปกำจัด ทั้ง หรือฝัง ในสถานที่ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม	10,000 – 200,000

บัญชี 2 : สิ่งปฏิถุหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ทำประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)

หมวด 2 สิ่งปฏิถุหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตเฉพาะประเภท

หรือสิ่งปฏิถุหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ทำประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540)

รายการ	อัตราค่าปรับ (บาท)
1. ทั้งสิ่งปฏิถุหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ในที่ สาธารณะหรือสถานที่ที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	50,000 – 200,000
2. ไม่มีใบอนุญาตนำสิ่งปฏิถุหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ออกนอกโรงงานแต่นำไปกำจัด ทั้ง หรือฝัง ในสถานที่ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม	25,000 – 200,000

หมายเหตุ กรณีผู้ถูกปรับเป็นนิติบุคคล จะปรับทั้งนิติบุคคลและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลนั้นทุกคนด้วยในอัตราที่เท่ากัน

